

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๘

เสียงกิเลสดังลั่นไปหมด

ผู้กำกับ ปัญหาธรรมจากอินเทอร์เน็ต คนที่ ๑ กระผมปฏิบัติธรรมมานานพอสมควร จนกระทั่งเหมือนกำลังจะได้มรรคได้ผล จนอยากจะบวชตลอดชีวิตจากการพิจารณาเห็นโทษของ อบายมุข ลาม ยศ สรรเสริญ(ค่อนข้างชัดเจน) จนกระทั่งมาติดที่กามกิเลสหนักมาก หน่วงมาก ในการที่ผมจะบวชครั้งนี้ขอกราบองค์หลวงปู่ให้ธรรมเพิ่มเติมเพื่อให้ผมได้บวชตลอดชีวิตและสำเร็จมรรคผลเทอญ (จาก ถนัดกิจ มูลสาร)

หลวงตา อย่างนี้ไม่ตอบ มันขึ้นอยู่กับเจ้าของทั้งนั้นนะ เอ้าว่าต่อไป

ผู้กำกับ คนที่สองครับ หนูนั่งภาวนา โดยกำหนดที่ลมหายใจเข้าออก พร้อมกับมีสติกำกับอยู่ที่ร่างกาย และดูความนึกคิด โดยกำหนดรู้ธรรมชาติของร่างกาย ทั้งลมหายใจ ความนึกคิดที่เกิดขึ้นในขณะที่ภาวนา หนูมีปัญหาการปฏิบัติจะถามเจ้าคะ

- 1.ความคิดที่เกิดขึ้นเองในขณะที่ภาวนา โดยผุดขึ้นมาโดยที่หนูไม่ตั้งใจคิด บางครั้งผุดความคิดไม่ดี แต่หนูไม่ปรุงแต่งเพิ่ม หนูใช้ 2 วิธีคะ

1) ทำเป็นไม่สนใจความคิด

2) มองดูอยู่จนดับ

หลวงตา เมตตาหนูด้วยนะเจ้าคะ วิธีที่ทำถูกหรือไม่เจ้าคะ และทำอย่างไร ความคิดที่ไม่ดีต่างๆ ที่ผุดขึ้น จะไม่กลับมาอีกเจ้าคะ และความคิดที่ผุดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ จะเป็นบาปหรือไม่เจ้าคะ

หลวงตา ความคิดนี้รังกิเลส ตีเข้าไปรวงรังก็ต้องไปตีความคิดนี้ละ ความคิดออกมาจากต้นตออันใหญ่หลวงของมัน คืออวิชชา อวิชชาปัจจุยา สงขารานั่นละตัวต้นตออันใหญ่หลวงของวิภูจักร อยู่ที่อวิชชาต้นออกมาให้คิดให้ปรุง เพราะฉะนั้นคนเราจึงต้องคิดเป็นประจำ เพราะมันดันออกมาเป็นประจำ ความคิดนี้เรียกว่าสังขาร คือความคิดความปรุง เรียกว่าสังขาร ทั่วๆ ไปเป็นความคิดประเภทนี้ทั้งนั้นแหละ แทบทั้งนั้นเราไม่อยากพูด นอกจากผู้ภาวนา ให้พากันจำเอาเสีย อวิชชาปัจจุยา สงขาราน อวิชชาเป็นปัจจัยหนุนให้เกิดสังขาร สังขารเกิดวิญญานต่อเนื่องไปเหมือนไม้ต้นหนึ่งเกิดขึ้นมาปั๊บ กิ่งก้านสาขาดอกใบมันตามๆ กันมาอย่างนั้นเอง พอถอนรากปั๊บ อะไรๆ มันดับพร้อมกันหมด ไม่ผิดอะไรกับต้นไม้เกิดต้นไม้ดับแหละ อวิชชาเกิดอวิชชาดับนี้

ที่ท่านว่านี่ท่านเรียงไปเฉยๆ พอวิชาดับ สังขารดับ สังขารดับวิญญานดับ นามรูปอะไรดับ คือมันดับพร้อมกันนั่นแหละ คืออันนั้นๆ ก็ดับ ความหมายว่าจัน ดับพร้อมกันเลย ไม่ใช่อันนี้ดับแล้วอันนั้นจะดับๆ ต่อกันไปนะ ภาคปฏิบัติเห็นชัดเจนเลย อวิชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญญานํ,..... อวิชาปจฺจยา สงฺขารา อวิชาปจฺจยา วิญญานํ ขึ้นตรงนี้ๆ เท่านั้น ภาคปฏิบัติจับได้ชัดเจนไม่สงสัย ทีนี้พอ อวิชาชยเตวฺว อเสสฺวิราคฺนิโรธา สงฺขารนิโรโธ.....ดับพร้อมกันอีก พอวิชาดับ ทุกสิ่งทุกอย่างดับพร้อม นั่น เหมือนอย่างต้นไม้ถอนรากขึ้นมาปั๊บ ถ้าเราจะไปพรรณนาว่า พอต้นไม้ดับแล้ว กิ่งก็ดับ ก้านก็ดับ สาขาดอกใบดับ... ความจริงมันดับพร้อมกัน เข้าใจไหมล่ะ คือพรรณนาไปเฉยๆ อะไรมันดับหมด เรื่องสังขารปล่อยให้มันคิดธรรมดาๆ มันก็เป็นธรรมดาอย่างที่โลกเป็นมานี้แหละ

เราพูดให้ชัดเจนนะ เราพูดแล้วใครจะเอาคอเราไปตัดขาดเราก็ยอมรับตามความจริงที่ไม่เป็นอื่น คือพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่เลิศเลอ เราพิจารณาดูแล้วศาสนาไหนๆ เราก็อ่านเราก็ดูมาโดยลำดับ ไม่เหยียบย่ำทำลาย ไม่ยกยอ คือจะพูดตามความจริง เหล่านั้นเป็นศาสนิกิเลส เป็นศาสนาเป็นคำสอนของกิเลสทั้งนั้น ออกมาจากคลังกิเลส คือจิตใจ อวิชาปจฺจยา สงฺขารา เป็นคำสอนออกมา เป็นคำสอนของกิเลสทั้งนั้นๆ รวมหมดแล้วย่นเข้ามาปั๊บ คำสอนพระพุทธเจ้านี้ลงตรงนี้เลย ดับตัวนี้ นี้พิจารณาเต็มกำลังของเราแล้ว บอกไม่มีศาสนาใดที่จะรื้อขนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้เหมือนพุทธศาสนา ยันเลย เอาหัวใจของเราออกเลยนะ ตัดคอเราก็ยอมขาด เราไม่เคยสะทกสะท้าน ที่จะเลี้ยวจากความจริงไปไม่มี นี่ความจริง

ขอให้ท่านทั้งหลายยึดให้ตึะหลักพุทธศาสนา เป็นหลักศาสนาที่จะรื้อขนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์โดยลำดับๆ จนกระทั่งพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้ มีศาสนาเดียวเท่านั้น พูดให้ชัดเจนวันนี้มันจวนจะตายแล้วนะ ศาสนานั้นๆ มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้น รวงรังของกิเลส คลังของกิเลส ออกมาเป็นคำสอนๆ เป็นคำสอนของกิเลสทั้งนั้นแหละ เป็นคำสอนของธรรมแท้คือคำสอนของพระพุทธเจ้า นี่แน่นอนเลย ฟาดกันบนเวทีมันถึงรู้ได้ชัด แตกกระจายออกไปหมดเลย พูดได้อย่างจิงๆ นี้เราไม่เคยไปถามใคร อยู่ในนี้หมดธรรมก็อยู่ที่นี้ กิเลสเกิดที่นี้ รู้กันที่นี้ แก้กัณที่นี้ ขาดสะบั้นลงที่นี้ จำขึ้นที่นี้เลยไม่อยู่ที่ไหน พูดให้ชัดๆ มันจวนจะตายแล้ว

ท่านทั้งหลายอย่าหลงศาสนานะ ให้จับให้ตึะพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่รื้อขนสัตว์เป็นศาสนาที่เลิศเลอสุด ในสามแดนโลกธาตุนี้มีพุทธศาสนาเท่านั้นบอกตรงๆ เอาศาสนาใดจะมาแข่งก็แข่ง อย่างนิกายเซนนี้ก็ออกจากพุทธศาสนาตอนปลาย เวลาพิจารณาแล้วมันรู้กันไปหมดเลยจะว่าไง ศาสนาเซนให้ใช้ปัญญาๆ ปัญญานี้เป็นพุทธ

ศาสนาตอนปลาย เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติ ที่นี้ผู้ปฏิบัติศาสนาเช่นจะใช้แต่ปัญญานั้นตายทิ้งเปล่าๆ ไม่เกิดประโยชน์อะไร พุทธศาสนานี้พร้อมมูลตั้งแต่ต้น เป็นพื้นเป็นฐานทาน ศีล ภาวนา จากนั้นก็สมาธิ ปัญญา วิมุตติหลุดพ้นเป็นลำดับๆ ไป นี่เขาไปพูดเอาตอนวิปัสสนาไปเลย คือท่านผู้นั้นได้รู้ธรรมประเภทนั้นแล้ว เลยเอาอันนั้นมาสอนโลกให้เป็นแบบเดียวกัน อะอะก็จับยึดเข้าดอกเตอร์ๆ กอไก่กอกา เอ บี ซี ดี ยังไม่ได้สักตัวเดียว ยึดเข้าดอกเตอร์ๆ แล้ว ดอกเตอร์ชี้หมาเท่านั้นซิ

เรียนพุทธศาสนาเรียนที่หัวใจ มันแตกกระจายออกจากนี้หมดไม่ถามใครนะ คิดดูซิ คุษหรือไม่คุษ โม่หรือไม่โม่ เราไม่ได้โม่เราเอาความจริงมาพูด พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์เป็นอันเดียวกันหมดกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้ นตฺถิ เสยฺโยว ปาปิโย ไม่มียิ่งหย่อนกว่ากัน ถึงกันหมด เหมือนแม่น้ำมหาสมุทร จ่อลงตรงไหนเป็นมหาสมุทรทั้งหมด นี่ก็เป็นวิมุตตินิพพานหลุดพ้นเหมือนกันหมด พอบรรลุธรรมบึงเป็นอันเดียวกันแล้วๆ เป็นอยู่ในหัวใจนี้

เพราะฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนา พอผางขึ้นนี้ถึงกันหมด เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ถามถึงพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ ถ้าว่ามากก็มากแสนมาก ว้างั้นเลยเท่านั้นเอง เป็นอันเดียวกันนี้แหละ เหมือนน้ำมหาสมุทรมาก กว้างแสนกว้าง แต่จ่อลงไปก็เป็นมหาสมุทรจ่อตรงไหนเป็นมหาสมุทรเหมือนกันหมดเสีย มันก็เหมือนกันหมดเสีย นั้น จะสงสัยอะไร มองไปสุดสายตา จ่อลงนี้ก็ถึงกันหมดแล้ว นั่นละวิมุตติพระนิพพานถึงใจ ท่านทั้งหลายให้ยึดให้ดีนะ เราพูดอย่างนี้เรากำลังจะตายแล้ว จะไม่มีใครที่จะสามารถยึดได้นะพุทธศาสนา เรๆ รวนๆ ศาสนาไหนๆ มีแต่เครือข่ายของกิเลสทั้งนั้นๆ เอาเข้ามาหลอกหลวง ศาสนานั้นมาศาสนานี้มา ดีๆ ดีอะไรมีแต่กิเลส คลังกิเลสทั้งนั้นเข้ามาศาสนาไหนเป็นอำนาจบาตรหลวงขึ้นมาเลย แล้วเป็นโลกไปหมด

ศาสนาใดที่ว่าเป็นใหญ่เป็นโต เป็นอำนาจบาตรหลวงเบียดเบียนทำลายคนอื่นๆ พุทธศาสนาไม่มี ไม่มีเลย แล้วก็ไม่มีบังคับ ใครอยากปฏิบัตินับถือก็ได้ แต่เมื่อนำเข้ามาเป็นสมบัติของตนแล้วต้องรักษาต้องปฏิบัติตามนั้น เรียกว่าบังคับในตัวเอง อยากเป็นคนดีตามธรรมชั้นใดๆ ให้บังคับตนเอง แล้วก็ดีไปตามธรรมชั้นนั้นๆ เท่านั้นเอง นี่ได้พิจารณาแล้ว ไม่โอ้ไม่อวด กระจ่างอยู่ในหัวใจนี้แล้วไม่สงสัย เรื่องพุทธศาสนาแล้วเต็มหัวอกของเรา เราไม่สงสัย และไม่เคียดคิดเคยอ่านว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นขึ้นมา มันจำครอบโลกธาตุจะว่าไงในหัวใจดวงนี้

เวลามันเป็นขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่ประกาศตนว่าเป็นศาสดาเอกสอนโลกได้ยังไง ลงถึงชั้นศาสดาแล้วไม่ประกาศได้หรือ ตั้งแต่ตัวเท่าหนูมันยังเป็นของมันเต็มส่วนของมันนี่วะ สาวกบารมีญาณต่างกัน แต่ความหลุดพ้น ความสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพาน

เหมือนกัน เสมอกัน ไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากัน นิสยวาสนากว้างแคบลึกตื้นหนาบาง อะไรเหล่านี้ เป็นไปตามนิสยวาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ๆ และสาวกทั้งหลายแต่ละองค์ๆ เพราะฉะนั้นจึงว่าองค์นั้นเลิศทางนั้น องค์นี้เลิศทางนี้ๆ บรรดาสาวกทั้งหลาย นิสยวาสนานั้นคือกึ่งก้านสาขาดอกใบ ไม่ใช่ต้นอันแท้จริงแท้ อันแท้จริงแท้เหมือนกันหมด

นี่ชาวพุทธเรามันจะหลงนะ จะหลงบ่กับศาสนาต่างๆ ไป พุดให้มันชัดเจน ศาสนานั้นศาสนานี้มีแต่คลังกิเลสออกมา เจ้าของศาสนาเป็นคลังกิเลส ออกมาเป็นกิเลส กิ่งก้านสาขาดอกใบเป็นกิเลสทั้งหมดไม่ได้เป็นธรรมนะ พระพุทธเจ้านี้บริสุทธิ์ที่สุด ส่วน ลึนแล้วจากกิเลสทั้งหลาย กระจ่างแจ้ง โลกวิทู สอนออกมาตรงไหนเป็นสาวกชาตธรรม ตรัสไว้ชอบหมด นั้นเห็นไหมละ เมื่อกระจ่างแล้วก็เห็นชัดเจน พุดได้อย่างถูกต้อง ไม่มีสิ่งลึกลับอะไรมาผ่านพระพุทธเจ้าได้ โลกวิทู รู้แจ้งหมดแล้ว อะไรจะมามัวหมองไม่มี

พากันยึดให้ตึนะ พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้ว เราเอาตัวเราขยันเลย ตัวเท่าหนูก็ขยัน ใครจะว่าเราเป็นบ้าก็ว่าเถอะ บ้าแบบนี้ไม่มีใครว่าแหละ มีแต่เราคนเดียวเราพอใจไม่มีใครแย้งบ้าแบบนี้ ใครอยากเป็นบ้าแบบนี้ก็ เอา ปฏิบัติกันไปมันหากจะรู้เอง ความรู้เหล่านี้เราเคยไปเรียนมาจากไหน ออกจากจิตตภาวนา พระพุทธเจ้าจึงสอนลงในจิตตภาวนา พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยจิตตภาวนา สาวกทั้งหลายด้วยจิตตภาวนา ทำบุญกุศลมากน้อยรวมเข้ามาๆ ลงในจิตตภาวนา เรียกว่าทำนบใหญ่อยู่ตรงนั้น

แม่น้ำทั้งหลายสายต่างๆ เหมือนกับบารมีของเราที่สร้างมาด้วยการทำบุญให้ทาน รักษาศีลประเภทต่างๆ เหมือนกับแม่น้ำต่างๆ ไหลเข้ามาๆ ลงมาในทำนบใหญ่คือจิตตภาวนา สุดท้ายทำนบใหญ่เป็นที่รวมน้ำ คือภาวนาเป็นที่รวมกุศลทั้งหลายลงในจุดนี้ฝั่งเดียวขึ้นเลย พากันจำเอานะ พุดนี้ไม่ผิด แน่ในหัวใจเต็มสัดเต็มส่วนแล้วจึงมาสอนพี่น้องทั้งหลาย เราสอนโลกเราไม่เคยสอนด้วยความสงสัย ตั้งแต่ปี ๒๔๙๓ มาเต็มเม็ดเต็มหน่วย นอกนั้นก็ถูกมาเป็นลำดับลำดับ แต่ยังไม่สมบูรณ์ๆ พอมาถึงชั้นโลกธาตุหวั่นไหวบนหลังเขานั้นแล้ว ตั้งแต่นั้นมาไม่มีสงสัยเลย เรียกว่าคงเส้นคงวา ประหนึ่งว่านิพพานเที่ยงก็คือเหล่านี้เป็นไปด้วยกันหมดเลย เที่ยงต่อความแน่นอน เที่ยงต่อความสัตย์ความจริง ไม่มีผิดมีเพี้ยน แน่นอนไปโดยลำดับ

ให้พากันตั้งใจปฏิบัติ มันจะตายทิ้งเปล่าๆ นะมนุษย์เรา จิตดวงนี้คอยรับอยู่เสมอ เอาของดีให้ก็รับ เอาของชั่วให้ก็รับ เอายาพิษให้ก็รับ เผาตัวให้هلكเลยก็ได้ ถ้าเอาของดีของดี ส่งตัวให้หลุดพ้นไปก็ได้ ให้ระวังนะจิตดวงนี้มันพร้อมที่จะรับ เหมือน

ผ้าขาว เอาสีอะไรย้อมติดปั๊บๆ จิตนี้ก็เหมือนกัน เอาอารมณ์อะไร ได้ยินอะไรมาคว่ำ
 มับๆ ถ้าไม่ดีก็เป็นภัยต่อตัวเอง ถ้าดีก็เป็นคุณ นี่เราถูกต้องแล้วนะ เกิดมาพบพุทธ
 ศาสนานี้เรียกว่าเหมาะสมอย่างยิ่งแล้ว อย่าผิดอย่าพลาดนะถ้าไม่อยากจะจม

เรื่องศาสนามีเต็มโลกเต็มสงสาร ใครก็ว่าของใครดีๆ กิเลสมันไม่ได้ว่าของมัน
 ชั่วแหละ มันว่าดีๆ พระพุทธเจ้าพูดตามความจริง ดีหรือไม่ดีพิจารณาเอา เราเมื่อทน
 ไม่ไหวก็ต้องส่งเสริมของดีละซิ ของชั่วไปส่งเสริมมันอะไร ดีก็บอกว่าดีซิเรา
 พระพุทธเจ้าสอนตามความจริงไปเลยจนหลุดพ้น ไม่ได้ยกกันๆ แล้วหลุดพ้นไปนะ
 สอนตามความจริง ปฏิบัติตามความจริง พันตามความจริง เราถึงไม่ย่อ อ้อ
 พระพุทธเจ้าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ ท่านดีไปแล้ว เข้าใจไหมละ

ของเล่นเมื่อไรหัวใจดวงนี้ ขอให้รู้ดูซิ กิเลสปิดไว้เท่านั้นเองจึงหูหนวกตาบอด
 ไปที่ไหนมีก็ตาก็ตามมันก็แบบคนตาบอดไปด้วยกัน คนตาบอดต่อคนตาบอดจูงกันมัน
 จะจูงไปไหนละ พิจารณาซิ เอาคนตาบอดต่อคนตาบอดมาจูงกัน มาจูงบนศาลานี้ให้คน
 ตาดีดูเพียงคนเดียวก็รู้กันหมดใช่ไหม คนตาบอดจูงกันมันจะจูงไปไหน เราเป็นคนตา
 บอดต้องอาศัยคนตาดีจูงซิ คนตาดีคือศาสดาองค์เอก ธรรมของพระพุทธเจ้านี้เอกแล้ว
 นะ แม่นยำแล้ว อะไรจะมาคัดค้านต้านทานไม่ได้ทั้งนั้น ความจริงอันนี้เหนือโลกเหนือ
 สงสารแล้ว ให้พากันตั้งใจปฏิบัติ

สิ่งที่จะทำให้เสียหายนี้มีมากต่อมากนะ เราพูดถึงเรื่องศาสนา มีเต็มโลกนะ มี
 แต่ดีๆ ทั้งนั้น ครั้นแล้วมีแต่คลังกิเลสๆ เจ้าของศาสนาเป็นคลังกิเลส สอนออกมาสอน
 จากคลังกิเลสเป็นกิเลสแตกกระจายไปหมด พระพุทธเจ้าเป็นคลังแห่งธรรม ตรีสรูปร่าง
 เป็นคลังแห่งธรรม สอนออกมาเป็นธรรมล้วนๆ เป็นธรรมตลอดไปเลย จำข้อนี้ให้ดี
 อย่าทำสุ่มสี่สุ่มห้า

ให้ฝึกหัดตนเอง อย่าเอาแต่ความสะดวกสบายเข้าไปว่านะ ส่วนมากมีแต่กิเลส
 ออกหน้า ชอบความสะดวกสบาย สบายๆ ไปหมด ความทุกข์เพื่อความสุขข้างหน้า
 ไม่ได้คำนึง ทุกข์ก็ทุกข์ไปเถอะทุกข์เพื่อสุขข้างหน้า สุขุสนานนุตรี ทุกข์ ทุกข์เกิดลำดับ
 แห่งสุข คือ ทุกข์เสียก่อน พระพุทธเจ้าก็ทุกข์เสียก่อน พระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลก
 ตรีสรูปร่าง นั้นละเป็นความสุขบรมสุข เกิดขึ้นจากความทุกข์ถึงขั้นทรมาณ สลบถึง ๓ วัน
 ทุกข์เสียก่อน นั่น ต้องทนเอาซิ พระพุทธเจ้าพาทุกข์ก่อนแล้วค่อยได้สุขทีหลัง ไร้สุข
 ก่อนมันเป็นสุขก่อนท่ามนะ เน้าพะอะ ไรก็มีแต่ความสุขๆ

พูดอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ลืม เดินเข้าไปในครัว ไข่แก้อีเล็กๆ น้อยๆ มันสอดเข้า
 ไปไว้ใต้เตียงใต้ที่หลับที่นอน แก้อีเล็กๆ น้อยๆ มันสอดเข้าไป กิเลสเห็นไหมละ เพื่อ
 ความสะดวกสบาย มีแก้อีเล็กๆ น้อยๆ มันออกมาไว้ข้างหน้าไม่ได้ จะตีหน้าผากมัน

เข้าใจไหม ใครชนมาแก้ไอนี้ พระพุทธเจ้าไม่ได้หาความสุขด้วยร่างกายนะ หาความสุขด้วยธรรม ด้วยการปฏิบัติจิตใจต่างหาก ทุกข์ๆ ไปทุกข์เพื่ออรรถเพื่อธรรม ท่านว่าอย่างนั้นนะ อันนี้หาแต่ความสุข ไปที่ไหนไม่พ้นที่กิเลสจะตั้งจุมูกลากจุมูกไป ให้เป็นความสะดวงสบาย

เราเดินเข้าไปในครัวเห็นแก้อีเล็ก ๆ น้อย ๆ มันสอดมันแทรกอยู่ตามนั้น เราทำหูหนวกตาบอด ที่เราไปทุกวัน ๆ เห็นไหมไปอะไร พิจารณา เดินไปเชื่อ ๆ ซ่า ๆ ไปอย่างนั้นละ ดูไป ๆ นี่มันก็ไปเห็นอย่างนี้ละ ตาตา ๆ วันนี้มาสัมผัสก็เอาเสียบ้าง ถ้าแก้อีอยู่ที่นี่ เราจะเอาดีหน้าผากของเจ้าของมันเลย แต่แก้อีก็ไม่เห็น เจ้าของก็ไม่ทราบว่าเป็นใครก็เลยไม่ดี มันเป็นอย่างนั้นมันหาความสุข เออะอะหาแต่ความสุข ๆ ตกแต่งตั้งแต่ภายนอก เรื่องภายในไม่สนใจ อันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดี สร้างอะไรขึ้นมาก็ โหย ตกแต่งทุกสิ่งทุกอย่างให้สวยให้งาม ดูสวยงาม หัวใจมันเป็นฟินเป็นไฟมันเป็นเรื่องตัวอยู่อยู่ที่นี้ให้อันนั้นดีอันนี้ดี เจ้าของไม่ดีมันไม่ดู ตกแต่งหัวใจให้ดีอะไรดีหมด ถ้าลงใจดีแล้วอยู่ที่ไหนล้มตุมลงไปที่ไหนสบายหมด ใจพาสบายเสียอย่างเดียว ถ้าใจกรุงรัง ใจไม่สบายที่ไหนก็ไม่ดีทั้งนั้น ให้จำให้ดีคำนี้

ตกแต่งใจซิ อะไรไปตกแต่งตั้งแต่ภายนอก ๆ ไม่ได้เรื่องได้ราว กิเลสออกหน้าศาสนา ๆ รู้กันไหม นี้ดูมันทุกระยะนะ ตามทันทุกระยะเลย นอกจากพูดหรือไม่พูด เฉยอย่างที่ว่านี้เดินเข้าไป วัดนี้ถ้าหากว่าเราอนุญาตนี้วัดเรานี้จะมีแต่แก้อี โขฟาโซแพอะไรเต็มไปหมดเลยละ นี่ละเรื่องความสะดวงของกิเลส เรื่องอรรถเรื่องธรรมมองไม่เห็นนะ ทุกข์ที่ไหนทุกข์ไปซิ นี่เรื่องธรรม อยู่อะไรอยู่ไป กินอะไรกินไป พอยังอัตภาพให้พอเป็นไป แต่ธรรมกับจิตนี้ฟุ้ง ๆ ๆ ตลอด นั่น ท่านทำอย่างนั้นนะท่านผู้ที่หลุดพ้นจากทุกข์ท่านไม่เอาแต่ความสะดวงสบาย ๆ ไปที่ไหนเอาแก้อีมัดติดคอไป เอาเตียงเอาตั้งมัดติดคอไป เอารถยนต์ครอบหัวไป เข้าใจไหม

รถยนต์มีกี่คัน อันนี้รุ่นไหน ๆ ๆ เอามาอวดกัน ประสาเหล็กมันอวดกันหาอะไรที่ไหนมันก็มีเหล็ก มันเป็นบ้ากั๊กนักหนานะมนุษย์เรา เหล็กเอาสีมาทาสีนั่นสีนี้ โอ้ยนี้รุ่นนั้น นี่รุ่นนี้ละ รุ่นนี้จะหมดแล้วให้รีบซื้อ กิเลสกินดับมันกำลังจะหมดมันไม่เห็นดูบ้าง กิเลสมันกำลังกินดับคนเป็นบ้าอย่างนั้นนะ มันกำลังจะหมดแล้วนะดับนั้นนะ ไม่ดู นี่รุ่นนี้รุ่นนี้จะหมดดับ กิเลสกิน ไม่ดู มันหาดูแต่รุ่นนี้รุ่นนี้ อ้าว ธรรมะดูเห็นหมดนะ นอกจากไม่พูดเฉย ๆ เหมือนหูหนวกตาบอดดูไปเฉยไปอย่างนั้นละ แต่ถึงวาระที่จะพูด เช่นอย่างออกมาพูดนี้แย็บออกมาเท่านั้นนะ ไม่ได้เอามากนะมาพูด เพื่อให้เป็นข้อคิดของพี่น้องชาวพุทธเรา ซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมสุดยอดในโลกนี้ ให้มีวีแววของพระพุทธเจ้า เอาความฉลาดมาใช้บ้างซิ

อย่าเอาตั้งแต่แก้อ้มัดติดคอมาซิ รุ่งนั้นรุ่งนี้มัดติดคอมา อู๋ทุเรศนะ พวกเรา
พวกรุ่งไหนนี่ แก้อ้มัดติดคอ รถยนต์ครบหัวมา สีนั้นสีนี้ รุ่งนั้นรุ่งนี้ ลังมาจากเมือง
ไหน เมืองนั้นดินะ เป็นบ้ำเลย เงินไม่มีไปกู้ยืมเขามา ซ้อสดซ้อผ่อนเป็นบ้ำกัน พวกนี้
ดินบ้ำ มันสนุกดูนะ ธรรมดูโลก นั้นละให้มันเห็น ที่นี้จำหมดแล้วหมด ไอ้เรื่องที่ฟังไม่
ฟัง อดีตอนาคตไม่มีในหัวใจนี้ พอทุกอย่างแล้ว ดูถึงหมดเลย นั้นพระพุทธเจ้าเอา
ธรรมมาสอนโลก เอาธรรมประเภทนี้มาสอนนะ ไม่ได้ธรรมชาตๆ แคลนๆ ทุกข์ๆ
จนๆ โง่ๆ เหลาๆ มาสอนโลกนะ เอาธรรมที่สมบุรณ์พูนผลฉลาดแหลมคมครอบ
โลกธาตุมาสอนโลก ท่านไม่ได้เอาความเชื่อขำมาสอนโลก เข้าใจ เอาละพักเสียก่อน

ผู้กำกับ ข้อ ๒ สุดท้ายครับ ขณะที่ภาวนาโดยการนั่งสมาธิมีสิ่งภายในที่
ดึงดูดให้หนอยากนั่งภาวนา และตั้งใจมากในขณะภาวนา ทำให้หนุบ้างครั้งสามารถนั่ง
ได้ 2-3 ชั่วโมง แต่บางครั้งก็มีอาการปวดเมื่อยร่างกายบ้าง แต่สักแต่ว่ารู้และบอก
ตัวเองว่านี่คือธรรมชาติของร่างกาย แต่หนุมีปัญหาขณะออกจากการนั่งสมาธิคือใช้
ชีวิตประจำวัน คือ หนุจะเพ่งที่ลมหายใจทำให้หนุแน่นที่ตึงจุมุกและปวดศีรษะบางครั้ง
รู้สึกตัวเองเพ่งอยู่ตลอด ทำให้หนุแน่นที่ตึงจุมุก หนุจะแก้ไขอย่างไรคะ และใน
ชีวิตประจำวันจะกำหนดสติอย่างไรถึงจะถูกเจ้าคะ

หลวงตา ให้กำหนดลมหายใจก็กำหนดเฉพาะลมหายใจ อย่าสร้างอารมณ์
ไปตาม แยะนั่นแยะนี้ ที่ปรากฏว่าลมหายใจเคลื่อนไหวไปอะไร ตามไปๆ มันจะ
เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ นะ ให้กำหนดลมหายใจที่เข้าออกๆ ให้รู้ๆ อยู่ นั่นนะ เอาตรงนี้เป็น
หลักใหญ่เสียก่อน ส่วนมันยิบแยะๆ ไปข้างนอกอย่าไปตามมัน ให้ดูหลักใหญ่ไว้ ถ้า
ตามมันจะออกไปเรื่อยๆ นี้ถูกต้องแล้ว

ผู้กำกับ สุดท้ายเขาบอกหนุขอกราบขอพระคุณหลวงตา ขอให้หลวงตา
อยู่เป็นสิริมงคลและ อยู่เป็นร่วมโพธิ์ร่วมไทรของชาวพุทธนานๆ สุขภาพแข็งแรง

หลวงตา อยากตีปาก ปากมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ เราอยากตีปาก ให้เป็นร่วมโพธิ์
ร่วมไทร ปากมันอยู่ไหนไม่รู้ ถ้ารู้เราจะฟาดเตี๋ยวนี่ มันอะไรก็ไม่รู้ เราคอยจะฟัง มันให้
เป็นร่วมโพธิ์ร่วมไทรอะไรก็ไม่รู้

เทศน์ก็เทศน์แล้ววันนี้ ฟังให้ตื่นนะทุกคนๆ จับให้ตื่นจับพุทธศาสนา เลิศเลอ
สุดยอดแล้ว คลังของธรรมคือพุทธศาสนา คลังของความเลิศเลอ ตลาดแห่งมรรค
ผลนิพพานคือพุทธศาสนาจุดนี้หมดเลย

(มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน มากกราบขอเมตตาอนุเคราะห์รถอุปการณีกู้ภัย
จากหลวงตา) โอ๊ย เราเหลือกำลังจริง ๆ ไม่หวาดไม่ไหว ผู้ที่มาขอมากต่อมาก การเงิน
การทองก็ตั้งพี่น้องทั้งหลายเห็น เวลานี้เราหยุดการช่วยชาติแล้ว การเงินการทองที่จะ

นำมาช่วยเหลือผู้ยากจนมันก็เป็นไปตามกัน ก็มีแต่เงินทองที่ได้มาเหล่านี้วันหนึ่งๆ แต่ผู้ที่ขอไม่ได้ลดหย่อนลงไปเลย จ่ายตลอดๆ นี่ที่เราหนักมากนะ ไม่มีอะไรจะจ่ายให้ทันกับความต้องการ ไปบ้านเข้าว้านั้นก็พอดีของกำลังตกมา นั่นก็เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส เราไปเขาก็บอก มาทางนี้ก็ส่งไป ทางโน้นก็บอกถึงแล้ว อย่างนั้นละ สี่แสนห้าแสนที่ไหนๆ ไหลเข้ามาๆ เพื่อให้เราช่วยเหลือ แต่สิ่งที่จะนำมาช่วยเหลือนี้มันจนตรอกจนมุม ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกัน

การช่วยชาติบ้านเมืองที่อย่างเปิดเผยนั้นเราหยุดแล้ว แล้วการเงินการทองที่จะนำมาช่วยเหลือผู้ยากจนก็ยุติไปตามๆ กัน ก็เหลือแต่อย่างนี้ที่ว่ามันแหละ แต่ผู้ที่มาขอนี้มากต่อมาก ทางวิทยุแล้วก็ทางไหนบ้าง นี่ก็ออกจากนี้ทั้งนั้นเงินทองข้าวของ วิทยุ แหละสำคัญ ขาดเหลืออะไร ไม่สมบูรณ์ตรงไหน บกพร่องตรงไหนต้องเอาทางนี้ออกๆ ให้หมดเลยเป็นประจำ

วิทยุเวลานี้ที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกมากมาย เสียงธรรมไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกัน ในโลกนี้มีแต่เสียงกิเลสท่วมท้น สามโลกธาตุมีเสียงกิเลสดังลั่นไปหมด เสียงธรรมไม่ค่อยมี นี่ก็เพิ่งเริ่มเสียงธรรมออกประกาศทางวิทยุ ก็ถูกกลั่นแกล้งกีดกันต่างๆ อ้างมาตรฐานนี้มาตรฐานนั้นมาบีบบังคับเสียงธรรมไม่ให้ออก ดังที่ท่านทั้งหลายทราบแล้ว ฟังเอาซิ เรานี้สลดสังเวชมากนะ เพราะเสียงธรรมไม่ค่อยมีที่จะให้เป็นประโยชน์แก่โลก เสียงกิเลสตัณหา เสียงพินเสียงไฟมันทั่วโลก ไม่บอกว่าพวกนี้ฟังเพื่อ พวกนี้เป็นอันตรายต่อโลก ไม่ประกาศออกมา ในกฎหมายข้อใดมาตราใดก็ไม่เคยแสดงออกมา

แต่เรื่องอรรถเรื่องธรรมที่แสดงออกมาเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างมหาดศาลนี้ มีมาตรฐานนี้มาตรฐานนี้ออกมา ความสูงความต่ำวิทยุอย่างนั้นอย่างนี้มีบังคับมาๆ นี้มาจากไหน ถ้าไม่มาจากสัตว์นรกจะมาจากไหน ขอให้พูดเต็มปากเถอะ ถ้าสัตว์สวรรค์สัตว์นิพพานจะไม่พูดอย่างนี้ มีแต่อนุโมทนาสาธุการ ถ้าสัตว์นรกแล้วกีดกันทุกแบบทุกฉบับที่จะเป็นอรรถเป็นธรรมเพื่อหัวใจโลกได้รับความสงบร่มเย็นนี้ต้องกีดต้อกัน ด้วยมาตรฐานของเปรตของผี เอ้า ฟังให้ชัด เราพูดให้เต็มยัน

ติดคุกเราจะไปติดเอง จะไปเทศน์อยู่ในคุก เราอาจหาญชาญชัยเหนือโลกธาตุแล้ว คุณมันอยู่ในโลกธาตุ เราจึงไม่เคยหวั่น เอาไปติดคุก ร่างกายเป็นสมมุติ เอ้า ติดคุกไป หัวใจเราเป็นวิมุติไม่ติด เราจะไปเทศน์อยู่ในเรือนจำ เพราะจิตเราไม่ได้ติดคุก ติดตะรางนี้ ติดแต่ร่างกาย ทีนี้เราจะเอาธรรมที่ไม่อยู่ในเรือนจำเทศน์ให้พวกเรือนจำ ฟัง เข้าใจ เป็นอย่างนั้นนะเวลานี้อุปสรรค เกิดขึ้นทุกแห่งทุกมุม มีตั้งแต่เรื่องเสี้ยนเรื่องหนามที่จะทำชาติไทยของเราให้ล่มจมฉิบหายเท่านั้น ธรรมพินฟูขึ้นไม่ได้ กีดกันทุกแบบทุกฉบับ เราทุเรศเหลือเกิน

ช่วยเหลือนี้รถมันรยงใจ (เป็นรถปิกอัพ มีอุปกรณ์กู้ภัย ราคาประมาณ ๓ ล้าน
ครึ่ง) มันยังงตั้งสองล้านสามล้าน กำลังหนักเข้ามาๆ โรงพยาบาลศูนย์เครื่องตาก็
เจ็ดล้านสองแสน เรารับแล้วให้ส่งแล้ว อันนี้อันใหญ่ เพราะเราเห็นความจำเป็นคุณค่า
ของตาของพี่น้องชาวไทยเรามากต่อมาก เพราะฉะนั้นเราจึงเสียสละ ไม่มีนะที่ว่าเงินเจ็ด
ล้านแปดล้าน เราไม่ได้มีเงินก่อนที่จะตุ้มให้นะ คือเราเคยผ่านซำตึกแบบนี้มาแล้ว พอ
เรารับแล้ว เวลาเขาสั่งเขาก็สั่งทยอยมา เราได้มาก็ทยอยๆ ไซกันไปอย่างนั้นนะ ไม่ใช่
ตุ้มมาตุ้มใส่กันอย่างนี้ ไม่ใช่ นะ เรามันจัดเจนสนามอันนี้มาแล้ว เอา รับ วางั้นเลย
เรื่องรถนั้นให้เป็นอันดับหนึ่งก่อน ที่เห็นว่าเหมาะสมจะเอามาใช้ในงาน ให้พร

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz